

วันดี.....ไม่ดี ของวันทั้ง 7

นำเสนอเมื่อ : 6 ต.ค. 2552

เป็นความเชื่อตามคติโบราณคะ รู้ไว้แต่ไม่ม गया

วันอาทิตย์

วันอาทิตย์ ถือกันว่าเป็นวันที่ร้อน เป็นเทพเจ้าแห่งความร้อนแรง ก็พระอาทิตย์ให้ความร้อนยังงี้ละ ห้ามทำการอะไรที่เป็นกรเริ่มต้น ห้ามยบายน เพราะจะทำให้ยบายนบอยๆ คือ ยายแลวยายอีกอยุ่ที่นั่นแหละ ลองสังเกตดูว่าทำไม บางทีก็ทำให้จัดบ้านไม่เสร็จสักที แต่ในหลักความจริงและความเป็นไปได้ วันอาทิตย์เป็นวันหยุด เป็นวันที่สะดวกที่สุดแล้ว เหมาะแก่การขนย้ายไข่ม้อยละ เราถือว่าอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างยิ่งใหญ่ จะเป็นแหล่งพลังงานของการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่

เราจึงยกวันอาทิตย์ให้เป็นเรื่องของเกียรติยศ ชื่อเสียง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

วันนี้จึงเหมาะแก่การเลี้ยงฉลองการเลื่อนตำแหน่ง แต่เมามากไม่ได้นะ เพราะวันจันทร์ต้องไปทำงานง

วันจันทร์

วันจันทร์ หรือดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม และก็เป็นสิ่งที่คู่กันกับดวงอาทิตย์ด้วย เป็นเทพเจ้าแห่งความงาม ความรื่นรมย์ อ่อนหวาน และทรงเสน่ห์ จึงเหมาะกับการเริ่มต้นอะไรที่สวยงาม

ในวันนี้เหมาะแก่การสวมใส่เสื้อใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ชีวิตก็จะรู้สึกดีแซมขึ้นไปด้วย เปิดร้านใหม่ หรือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม

แต่ไม่เหมาะกับการมีกิ๊กใหม่ นะคุณ เพราะมันคือ การลุ่มหลง มัวเมา เจ้าชู้ อันนี้เรื่องจริงตามตำรา นะ เพราะดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อจิตใจความรัก มักจะวนวายในเรื่องของความรัก ในด้านความอ่อนไหว ไม่แน่นอนในอารมณ์เปลี่ยนใจได้ง่ายๆ

วันอังคาร

วันอังคาร เป็นวันร้อนแรง เป็นเทพเจ้าของสงคราม พวกอัศวินต่อสู้ ความขยัน และกล้าหาญผจญภัย

วันนี้ห้ามใส่เสื้อใหม่ จะเกิดเรื่องไม่ดี ห้ามโกนจุกเด็ก เพราะเป็นวันร้อน เด็กอาจเป็นคนใจร้อน หรือไม่สบาย ไม่ก้าวหนา และยังก้าวร้าวอีกด้วย แต่ให้ถอยรถใหม่ดี หรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า มีด เหล็กพลัด อาวุธดี

เพราะเป็นวันที่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย แต่ไม่ได้ให้ฤกษ์ดาวโจรนะ บางคนพอเห็นเป็นวันน่าทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตรายเลยมีใจอีกริม แบบนั้นไม่ใช่ฤกษ์ดีแล้ว อย่าออกไป ตีรันฟันแทงกับใครๆ หรือแข็งขืน ตีอติง เอาแต่ใจก้าวร้าวแข็งกระด้างกับเจ้านายละ ตัวใครตัวมันนะ

วันพุธ

"วันพุธห้ามตัดผม" เราจะได้ยินมาตั้งแต่เด็กไม่ว่ารุ่นไหนก็ตาม แล้วบางทีเราจะเห็นว่า ร้านเสริมสวยมักชอบปิดวันพุธ ความเป็นจริงโบราณบอกไว้ว่า วันพุธเป็นวันที่เจ้านายใหญ่ ชั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ทานมักจะทำตัดผมวันพุธ ก็เลยไม่อยากให้คนชั้นสามัญชน ไปตัดผมวันพุธเทียบเท่าเจ้านาย

ความจริงอีกประการหนึ่งก็คือ ดาวพุธมักเดินถอยหลังบ่อย เขาก็เลยไม่ให้ทำอะไรที่เป็นเรื่องของความยาวนาน เช่น เปิดร้านใหม่ ตัดผม หรือแต่งงาน

เพราะมันจะกลายเป็นภาวะที่ถดถอยเหมือนดาวพุธที่ขอบถอยหลังอยู่เรื่อย

ดาวพุธนี่จริงๆ ดีนะ เป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาด รอบรู้ ยุติธรรม จึงไม่อยากให้ทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน เพราะเดี๋ยวก็เปลี่ยน เดียวก็เปลี่ยน ขึ้นแต่งงานหรือเปิดร้านใหม่ ไม่เท่าไรเบื่อก็เปลี่ยนอีกแล้ว

วันพฤหัสบดี

คนสมัยนี้ชอบบอกว่า วันพฤหัสบดีเป็นวันฤกษ์ดี แต่มักจะบอกว่า วันนี้สระผม ไม่ดี วันพฤหัสบดีเป็นวันครุ นิยมจะไหว้ครุกันก็วันนี้แหละ เป็นวันที่นายกอยาง

จึงควรสวมเสื้อใหม่ หรือทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่คนยกย่อง และมีแต่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เช่น งานบวชก็ดีนะ หรือวันที่ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ คนถึงนิยมทำพิธีไหว้ครุกันวันนี้ไง เปิดสถานที่ ที่เกี่ยวกับปัญญา เช่น เปิดสำนักงานทนายความ เปิดโรงเรียน หรือร้านหนังสือ เป็นต้น

เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวดวงใหญ่ ที่เราเปรียบไว้เป็นเทพเจ้าแห่งปัญญาและความยุติธรรม ความสุข เงินทองและโชคลาภ

วันนี้เป็นวันที่ควรประจบประแจงเจ้านายหรือนำเสนองาน เอาใจเจ้านายเอาไว้จะดีนะ แต่ก็ต้องดูอารมณ์เจ้านายด้วย ถ้าเค้าไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นด้วยก็ช่วยไม่ได้ วันดีแต่ไม่รู้จังหวะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีประโยชน์อะไร

วันศุกร์

ดาวศุกร์ เกี่ยวข้องกับความรักและความสวยงาม ความดึงดูดเสน่ห์ ศิลปะบันเทิง ความร่วมมือและความสามัคคี จึงมีแต่ความแจ่มใสสนุกสนาน หวานหอม เป็นเทพเจ้าของกิเลสและทรัพย์ด้วย คนโบราณก็เลยไม่อยากให้ใส่เสื้อผาสีดำ หรือมีงานศพในวันนี้ หรือทำการอันใดก็ตามที่ทำให้เศร้าหมอง เพราะจะขาดความสุขรื่นรมย์ในชีวิต

ดาวศุกร์เป็นเทพีของความรักและความงาม จึงควรทำการหมั้น แต่งงาน ใส่เสื้อใหม่สีสรรสดใส เปิดร้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เอาเงินเข้าไปเก็บไว้ในธนาคาร แยกปันทรัพย์สิน ตกलगธุรกิจดีนักหนา

เอาเป็นว่าอะไรที่ดีๆ ก็ทำไปเถอะถ้ามันเป็นความสุขของคุณในวันนี้ แต่ถ้ายากมีแฟนใหม่อันนี้ก็ต้องจัดการของเก่าให้ดีๆ ซะก่อนนะเดี๋ยวเป็นเรื่อง จะมาโทษดวง คนดูดวง หรือวันไม่ได้ละ

วันเสาร์

วันเสาร์ คนชอบบอกว่า ใครเกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนดวงแข็ง ก็จริง เพราะทางโหราศาสตร์ มักทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสาร์ เป็นเทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทม คนที่เกิดวันเสาร์นี้ จึงมักเป็นคนที่ค่อนข้างตองอดทนอย่างยิ่ง เพราะเจอแต่เรื่องไม่ดี เหน็ดเหนื่อย ลำบากตรากตรำ ดิ้นรน จึงแข็งแรงกว่าคนอื่นๆ ใจ

ดาวเสาร์เป็นดาวที่เคลื่อนตัวช้ามาก จึงไม่ควรใส่เสื้อใหม่ เพราะมักเกิดเหตุร้ายหรือไม่ดีไม่ค่อยสบายใจ ไม่ควรเริ่มทำอะไรใหม่ๆ

เพราะดาวเสาร์เขาถือว่า ให้โทษให้ทุกข์ ล้าช้า ไม่ดี ไม่เฮง จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็ไม่ค่อยดี หรือพิธีมงคล เช่น การแต่งงาน การหมั้น งานบวช เป็นต้น แต่ด้วยความสะดวกและสภาพในปัจจุบัน คนเราจึงมักจัดงานมงคลหรืองานแต่งงานในวันเสาร์ เพื่อสะดวกต่อการมาร่วมงานของแขกรับเชิญ แต่ถ้าวในวันเสาร์นั้น มีพิธีทางศาสนาจนแล้วค่อยมีงานรื่นเริงก็จะดีและเป็นมงคล ถือเป็นกาณ์แก้เคล็ดด้วย